

โยก **กมล** นั่ง สกศ. **การุณ** นั่ง กพฐ.

นำเสนอเมื่อ : 9 ก.ย. 2558

“ดาวพงษ์” ยันโยกย้ายตามปลัด ศธ.- รมช.ศธ. รวมทั้งเชิญองค์กรหลักหารือ ระบุ “กมล” ไปนั่ง สกศ. เพราะคุณภาพรวมการศึกษา ลั่นจะเห็นการศึกษาโฉมใหม่ ส่วน “การุณ” นั่ง กพฐ. เชื่อมีความรู้ความสามารถสานต่อนโยบายต่าง ๆ ได้

วันนี้ (8 ก.ย.) พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับสูง (ระดับ 11) จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาการศึกษา และนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กพฐ.

นอกจากนี้ ยังเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการระดับ 10 จำนวน 6 ราย ได้แก่ นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ ผู้ตรวจราชการ ศธ. ดำรงตำแหน่งรองปลัด ศธ. นายสุภัทร จำปาทอง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ดำรงตำแหน่งรองปลัด ศธ. นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ ผู้ตรวจราชการ ศธ. ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) นายวีระกุล อรรถนัยนาถ รองเลขาธิการ กศน. นายสุรพงษ์ จำจด ผู้ตรวจราชการ ศธ. ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ กศน. และ นายชจร จิตสุขุมมงคล ผู้ช่วยเลขาธิการ กกอ. ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการ ศธ. ให้มีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นต้นไป

พล.อ.ดาวพงษ์ กล่าวว่า การแต่งตั้งเป็นปกติของฤดูกาลโยกย้ายเพื่อความเหมาะสม นายกมล จะมาดูแลงาน สกศ. แทน นางสุทธศรี วงษ์สมาน เลขาธิการ สกศ. ที่จะเกษียณอายุราชการวันที่ 30 ก.ย. นี้ ในยุคนี้นับเป็นยุคแห่งการปฏิรูปการศึกษา ซึ่ง สกศ. ดูแลภาพรวมการศึกษาทั้งหมด ตนมีเจตนาที่จะมอบให้ สกศ. ไปดำเนินการดูแลต่อไปจะเห็น สกศ. โฉมใหม่ ส่วน นายการุณ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และเชื่อว่า จะสานต่องานของ สพฐ. ได้ ทั้งนี้นโยบายการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ หรืองานอื่น ๆ นายกมล วางระบบไว้ดีอยู่แล้ว ดาน นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กอศ. ครบ 1 วาระ หรือ 4 ปีแล้ว ได้ทำเรื่องเสนอขอต่อวาระดำรงตำแหน่งอีก 1 ปีแล้ว เพื่อให้การทำงานอาชีวศึกษาที่ดำเนินการอยู่ทั้งการผลิตและพัฒนากำลังคน การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเดินหน้าไปอย่างต่อเนื่อง

“การแต่งตั้งโยกย้าย ผมไม่ได้คิดคนเดียว มีทั้งปลัด ศธ. มี รมช.ศึกษาธิการ เสนอรายชื่อเข้ามาให้ผมก็ตรวจสอบรายชื่อเหล่านั้นอีกครั้ง อีกทั้งยังได้หารือกับผู้บริหารองค์กรหลักทุกคนด้วย เพื่อให้การขับเคลื่อนการศึกษามีความรวดเร็วมากขึ้น และขอให้โอกาส รวมถึงดูการทำงานของแต่ละคนว่าจะออกมาเป็นอย่างไร” พล.อ.ดาวพงษ์ กล่าว

ที่มา [ASTVผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 8 กันยายน 2558](#)